

ชื่องานวิจัย โครงการพัฒนาแผนงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรภาครัฐและประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้วิจัย อ.วศิน โกมุต ดร.เหมวรรณ เหมะนัค อ.จักรพันธ์ แสงทอง และคนอื่นๆ
แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ปีที่วิจัย 2552

บทสังเคราะห์งานวิจัย

“ การมีส่วนร่วมเป็นหัวใจของการพัฒนา ” งานวิจัยนี้จึงทำการศึกษาสภาพปัญหาการทำงาน ค้นหารูปแบบการสร้างร่วมมือในการทำงาน และพัฒนาแผนงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น

หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค และประชาชนตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และเพื่อสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นแก่ประชาชนตำบลโพนงาม

การดำเนินการวิจัยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยให้ประชาชนในพื้นที่วิจัยเข้ามามีส่วนร่วมทุกขั้นตอนของการวิจัย เริ่มตั้งแต่การพัฒนาโจทย์วิจัยจนกระทั่งถึงการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล จากการศึกษาพบว่า อบต. โพนงามเป็นอบต. ขนาดใหญ่ ที่ต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคหลายองค์กร จึงพบปัญหาในการทำงานร่วมกันคือ กฎระเบียบที่แตกต่างกัน การขาดการติดต่อสื่อสารกันอย่างทั่วถึง รวมทั้งความล่าช้าในการส่งต่องานจากส่วนกลางถึงส่วนภูมิภาคทำให้ไม่สามารถนำแผนงานมาเชื่อมประสานกันได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการทำงานในพื้นที่

รูปแบบในการทำงานและพัฒนาแผนงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรภาครัฐและประชาชนของอบต.โพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีดังนี้ (1) การลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกชุมชนทุกหมู่บ้าน (2) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรภาครัฐอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ (3) องค์กรภาครัฐสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในเรื่องกฎระเบียบขั้นตอนการทำงาน การติดต่องานราชการ (4) การประสานงานระหว่างองค์กรภาครัฐและประชาชน โดยอบต.โพนงามทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน และ(5) การจัดทำแผนงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรภาครัฐและประชาชน

การจัดทำแผนงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรภาครัฐและประชาชนมีขั้นตอนการทำงานคือ (1) การจัดตั้งคณะทำงานวิทยากรกระบวนการระดับตำบล และวิทยากรกระบวนการพัฒนาระดับหมู่บ้านเพื่อร่วมกันจัดทำแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน จากนั้นนำแผนชุมชนเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนงานของอบต. (2) ประสานงานกับหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคให้ส่งข้อมูลแผนการทำงานในพื้นที่ตำบลโพนงาม (3) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแผนงานของอบต. ประชาชนในตำบลโพนงาม (4) จัดทำแผนงานอย่างมีส่วนร่วม (5)เสนอแผนงานเข้าที่ประชุมสภาอบต.โพนงามเพื่อพิจารณาอนุมัติ และ (6) ส่งแผนงานของอบต. ให้หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องและประชาสัมพันธ์แผนงานของอบต. ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ

การสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นแก่ประชาชนตำบลโพนงามทำโดยประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ สิทธิ

ผลประโยชน์และความรู้เบื้องต้นการมีส่วนร่วม ยกย่องประชาชนที่ทำได้ให้รับรู้ทั่วกัน และผู้นำ
ประพัตติตนเป็นตัวอย่าง

ปัจจุบันอบต.โพรงงามมีสถานะเป็นเทศบาลตำบลโพรงงามและได้นำผลการวิจัยไปใช้ในการ
จัดทำแผนงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการส่วน
ภูมิภาคทุกหน่วยงานในพื้นที่

รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง แสดงให้เห็นถึงการให้
ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานในการจัดทำแผนซึ่งส่งผลต่อการทำงานที่มี
ประสิทธิภาพของอบต.และหน่วยงานราชการอื่นๆในพื้นที่ รวมทั้งแสดงให้เห็นการใช้หลักธรรมาภิ
บาลในการทำงานด้วย และที่สำคัญคือประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการที่ดีและทั่วถึง